
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะอนุกรรมาธกิารส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
และการศึกษาเอกชน 

ศึกษาดูงานเกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอนสู่ความเป็นเลิศและการจดัการเรียนการสอน 
ไปสู่คุณภาพของผูเ้รยีน ณ จังหวัดราชบรุ ี

 
 
 
 

  

  

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน น าโดยนายออน  กาจกระโทก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
นายณรงค์  อ่อนสอาด รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

  ณ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี 
อ าเภอพพธาราม จังหวัดราชบุรี  

    โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนางสาวดารัตน์ กาญจนาภา 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี พร้อม
ด้วยผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอทั้ง ๑๐ แห่ง ของจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนสู่
ความเป็นเลิศ หลักสูตรการเรียนการสอน และการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพ่ือ
การศึกษา ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ราชบุรี ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ผลการจัดการศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอน 

ที่มีความโดดเด่น เช่น หลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งผลงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแปรรูป เช่น 
กล้วยตาก ตลอดจนสภาพปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งพบว่า มีปัญหาอุปสรรคส าคัญต่อ 
การขับเคลื่อนภารกิจ คือ การขาดแคลนบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจในแต่ละด้าน งบประมาณที่ไม่ได้รับ
หรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่สอดคล้องกับภารงานและเป้าหมายในการด าเนินงานโดยเฉพาะงบลงทุน 
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน. ให้มีประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็ง เช่น งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ตลอดจนการไม่มีสถานทีต้ั่งหน่วยงานเป็นของตนเอง  

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหสับดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
๒๕๖๒ 
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 ณ โรงเรียนเจี้ยไช้ (โรงเรียนเอกชนการกุศล) อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนเจี้ยไช้ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษา
เอกชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประชุมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไปสู่คุณภาพ 
ของผู้เรียน ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียน ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมด้วยวงจร PDCA การจัดการศึกษาที่เน้น 
Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ
รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผลการเรียนของผู้เรียนได้รับคะแนนดีขึ้น

ตามล าดับ ประสบผลส าเร็จ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในพ้ืนที่ 
ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษามาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียน
เจี้ยไช้ประสบปัญหาอุปสรรคส าคัญในการด าเนินงาน กล่าวคือ โรงเรียนได้
ก่อตั้งในรูปแบบโรงเรียนเอกชนเพ่ือการกุศลจึงไม่สามารถจัดหารายได้จาก 
การประกอบกิจการโรงเรียนได้ งบประมาณส่วนใหญ่ของโรงเรียนมาจาก 
การอุดหนุนของภาครัฐและการบริจาคจากกลุ่มสมาคมพ่อค้าในพ้ืนที่จังหวัด

เท่านั้นจึงท าให้มีงบประมาณจ านวนจ ากัด ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับครูและบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง โดยจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเจี้ยไช้ ได้น าคณะเดินทางศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการจัด
นิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน “Open House of Learning and Academic 2020” อาทิ การเขียน - ตัดกระดาษเป็น
อักษรภาษีจีน การเต้นประกอบเพลงจีนทีสื่อถึงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การฝึกภาษาจีนผ่านคอมพิวเตอร์ และนิทรรศการ
กลุ่มการงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม การ้องเพลง และมวยไทย  
เป็นต้น  

คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ข้อมูลต่างที่ได้รับทราบในครั้งนี้จะน าไปพิจารณาประกอบการเดินทางในพ้ืนที่ อ่ืน  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาและการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางหรือวางมาตรการในการแก้ปัญหาต่อไป 

 
 

ภาพ – ข่าว โดย ณฐักานต์ – วิชชยา  


